



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13161

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 45.66 Ad Value: 41,094

PRValue (x3): 123,282

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พัฒนาลาดน้ำยางสดชายแดนใต้มุ่งสร้างเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมความมั่ง...

พัฒนาลาดน้ำยางสดชายแดนใต้

มุ่งสร้างเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมความมั่งคั่ง-มั่นคง-ยั่งยืน

นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้จัดการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ร่วมจัดการสัมมนาเครือข่าย ผู้ผลิตน้ำยางสด และพนักงานผู้รับผิดชอบในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด เพื่อเป็นการปรับปรุงการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และพัฒนาระบบตลาดให้มีประสิทธิภาพ ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสด รวมไปถึงบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนายางพาราของ

ประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาโดยการใช้หลักความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งหวังให้กลุ่มสถาบันเกษตรกรให้ความร่วมมือกันเพื่อยกระดับการพัฒนาเครือข่ายน้ำยางสดให้มีความมั่นคง สามารถดำเนินงานด้านตลาดยางพาราทั้งระบบได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้มีความยั่งยืน จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชาติเพื่อรองรับและเชื่อมโยงการค้าของตลาดยางพาราโลกในอนาคต

ด้าน นายจ่านัล เหมือนคำ เลขาธิการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กรม. ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ก่อให้เกิดโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย อำเภอเบตง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอหนองจิก ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคการเกษตร

อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยทั้งในเรื่อง การคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม โดยมุ่งเน้นเข้าสู่การพัฒนายุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ภายในปี 2560-2562 โดยมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ 7 กลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย 1.งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.งานอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3.งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน 4.งานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5.งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 6.งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 7.งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน เข้าใจกันและไม่แตกแยกกัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน จึงจะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนดีขึ้น

ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของภาคเกษตรกรไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตและราคาที่ตามมา และเป็นสิ่งที่ส่งมาอย่างยาวนาน นั่นคือ ค่านิยม ทัศนคติเดิมของเกษตรกร ประกอบกับระบบราชการไทยที่ค่อนข้างล้มเหลวในการส่งเสริมแบบให้ฟรี เน้นปริมาณแจกจ่ายให้เยอะแต่ไม่ให้ความสำคัญสำคัญเรื่องคุณภาพ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอาจมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรือไม่สามรถผลิตผลผลิตออกมาให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การรับแจกเมล็ดพันธุ์ ผัก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อ

ให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาด แนวทางการส่งเสริมให้ภาคเกษตรรวมกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาชีพการทำสวนยาง นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาอาชีพแล้ว ยังสร้างความเข้มแข็งและเกิดอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มให้มาก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5203

Col.Inch: 30.93 Ad Value: 34,023

ภาพขาว: ผสานพลัง

หน้า: A5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 102,069

ศิลปิน: ลีลี



ผสานพลัง : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย ชีชี สุสะอาด ผู้ว่าการ กยท. (ที่ 5 จากขวา) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย นำโดย นิกอร์ ลีซิดหวังพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24679

หน้า: 22(กลาง)

Col.Inch: 60.33 Ad Value: 132,726

PRValue (x3): 398,178

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: 7 สหกรณ์ และ 3 กลุ่มเกษตรกรรับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปี 60

7 สหกรณ์ และ 3 กลุ่มเกษตรกร รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปี 60



รวมซื้อรวมขายยางพารา



สหกรณ์โรงพยาบาล



ให้บริการสมาชิก



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ให้ปรากฏต่อสาธารณชน

ซึ่งจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2560 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โดยจากการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นทั้งหมด 11 ประเภท มี 7 ประเภทที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับกระทรวงฯ จากข้อมูลที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับกรมเสนอ โดยประเภทที่ 1 สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีนายนิค จันทร์คุ้ม เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 5,474 คน ได้รับรางวัลจากโครงการการพัฒนากระบวนการด้านการเงินแก่สมาชิกในการรวบรวมผลผลิตยางพารา โครงการคัดคุณภาพยางพาราของสหกรณ์และโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้บริการสินค้าสหกรณ์ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

ประเภทที่ 2 สหกรณ์โคนมคือ สหกรณ์



เป็นตัวแปรสร้างมูลค่าให้ยางพารา
ช่วงราคาตกต่ำ

โคนมพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรรวม 183 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาธุรกิจโคนมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสำหรับสมาชิกและบุคลากร และโครงการผลิตอาหารผสมครบถ้วน

ประเภทที่ 3 สหกรณ์นิคมคือ สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธีร ชีวะภรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,117 คน ได้รับรางวัลจากโครงการตลาดนัดสินค้าสมาชิกสหกรณ์ โครงการกลุ่มออมทรัพย์สมาชิกบ้านวังขวัญและโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ประเภทที่ 4 สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราคือ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนเขตนครชุมที่ดินซากังราว จำกัด อำเภอกดุงสูง จังหวัดกำแพงเพชร มีนายจรศักดิ์ โพธิ์งาม เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 356 คน ได้รับรางวัลจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อบริการที่ครบวงจรแก่สมาชิกสหกรณ์ โครงการรวบรวมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของ



บริหารจัดการแบบรวมกลุ่ม

สมาชิกสหกรณ์ และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก

ประเภทที่ 5 สหกรณ์ออมทรัพย์คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีนายวิชัย ชัดดีวิทยชากุล เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 9,768 คน ได้รับรางวัลจากโครงการเสริมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก และโครงการแผนการพัฒนาทุนสำรองและทุนสะสมตามเกณฑ์ CFSAWS

ประเภทที่ 6 สหกรณ์ร้านค้าคือ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีนายเฉลิมวง เพิ่งเกลี้ยง เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,520 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โครงการบริการหลากหลายสู่ใจสมาชิกหลากหลายกลุ่มและโครงการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และประเภทที่ 7 สหกรณ์เครดิตยูเนียนคือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านป่าชิง จำกัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560

ปีที่: -

ฉบับที่: 24679

หน้า: 22(กลาง)

Col.Inch: 60.33 Ad Value: 132,726

PRValue (x3): 398,178

คลิป: ลีลี

คอลัมน์: ทำเองได้ หายจน: 7 สหกรณ์ และ 3 กลุ่มเกษตรกรรับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ปี 60

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกร มีyim เป็นประธานกรรมการ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,480 คน ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ โครงการส่งเสริม อาชีพของกลุ่มสมาชิก

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลปี 2560 นี้ คัดเลือก จากทั้ง 5 ประเภทกลุ่มและมี 3 กลุ่ม ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการคัดเลือก ระดับกระทรวงฯ

ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนปาล์ม อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต และ 3.กลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Human Interest

วันที่: อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2382

หน้า: 15 (กลาง)

Col.Inch: 37.55 Ad Value: 56,325

PRValue (x3): 168,975

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: 'หมอนยางพารา' ตรีง..ปีเดียวพินรายได้ทะลุ20ล.

'หมอนยางพารา' ตรีง..ปีเดียวพินรายได้ทะลุ20ล.

ตรีง - "หมอนยางพารา" ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก อ.วังภา จ.ตรัง ไปโลดชวยดิบชวยดี แคปีเดียวรายได้ทะลุกว่า 20 ล้านบาท โดยเฉพาะส่งขายตลาดจีน และลาวยังคงสดใส เล็งต่อยอดผลิตที่นอน และหมอนข้างเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

นายสายัณห์ อินทรภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้นำคณะเดินทางไปยังสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก หมู่ที่ 8 ต.หนองปรือ อ.วังภา จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ด้วยการเปิดรับซื้อน้ำยางสดวันละไม่ต่ำกว่า 9,000 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นหมอนและที่นอนยางพารา โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 12,250,000 บาท และยังเป็นกำลังงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้จากการเย็บปลอกหมอน

ขายให้กับสหกรณ์แห่งนี้

นายมนัส หมวดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก กล่าวว่า หมอนยางพารา 1 ใบ จะใช้น้ำยางสดในกระบวนการผลิตประมาณ 2 กิโลกรัม ขายราคาใบละ 450-500 บาท โดยแต่ละวันสามารถผลิตได้ประมาณ 400 ใบ และกำลังต่อยอดผลิตเป็นที่นอนขนาดเล็ก ความยาว 2 นิ้วครึ่ง ที่นอนเด็กอ่อน และหมอนข้าง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ

ผลจากการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำยางสดในพื้นที่ไม่ลดลงต่ำกว่า 60-65 บาทต่อ 1 กิโลกรัม แถมยังมีรายได้จากการขายหมอนยางพาราแล้วกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น สหกรณ์จึงเดินทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ให้เป็นหมอนชาร์โคล มีทั้งแบบผิวเรียบ และแบบหนามทุเรียน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเพื่อสุขภาพของลูกค้า จนได้รับการตอบรับ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สามารถส่งไปขายยังประเทศจีน และลาวได้มากขึ้น

ในปีนี้สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก วางแผนจะตลาด



แถบยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกาเพิ่มขึ้นด้วย พร้อมพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก เนื่องจากแนวโน้มยังไม่ดีทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ อ.วังภา และใกล้เคียง ไม่ต้องหวั่นวิตกกับราคาที่จะตกต่ำในอนาคต

ส่วนปัญหาที่พบคือ ในช่วงที่มีฝนตกหนัก เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางพาราได้ หรือในช่วงฤดูการปิดกรีด ทำให้ทางสหกรณ์มีน้ำยางสดไม่เพียงพอในการผลิตหมอนยางพารา จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสั่งซื้อมาจากจังหวัดต่างๆ ที่ยังมีน้ำยางสด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการผลิตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

newswit.com

วันที่ 8 พ.ค. 60

หัวข้อข่าว กยท. ผสานพลัง พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

กยท. ผสานพลัง พร้อมสร้างความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหา

การขายไม้ยางเป็นอย่างดีมา ทั้งการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม้หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงไม้ต่างๆ ได้ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย

"ความร่วมมือในครั้งนี้ จะดำเนินงานบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาพร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติโดยรวม"

ดร.ธีรช กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานที่รับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ด้าน นายนิกร ลิขิตห้วงพาณิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบว่าสินค้าของตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางที่จะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางที่เข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะนอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนำไม้ยางไปแปรรูปเป็นวัสดุ พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการคำนวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นยำมากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ

"ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็นเครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการกำหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป" นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวทิ้งท้าย



ฟาตอนี ออนไลน์ <http://www.fatonionline.com>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: คณะกรรมการรวมกลุ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิต “จ่านัล” ย้ำผู้แทนพิเศษฯช่วยพัฒนา-สร้างตลาด

คณะกรรมการรวมกลุ่มเพิ่มคุณภาพผลผลิต “จ่านัล” ย้ำผู้แทนพิเศษฯช่วยพัฒนา-สร้างตลาด



เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายจ่านัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสด ทั้งผู้แทนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 150 คน เข้าร่วมที่ โรงแรมลีการ์เด็น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและบทบาทหน้าที่ของผู้แทนพิเศษฯในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

“การพูดคุยครั้งนี้ ผมได้พูดถึงนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในเรื่องเมืองต้นแบบฯ และหน้าที่ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ในการเป็นหน่วยสนับสนุนด้วย” นายจ่านัล กล่าว และว่า

1.การสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตน้ำยางสดครั้งนี้ ตนเห็นว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ 1. เกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “สหกรณ์” เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถต่อรองได้

2.ผลผลิตต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ซึ่งพบว่า สิ่งที่เป็นปัญหาให้กับเกษตรกรบ้านเรานั้น คือ ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั้งที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ที่ยังคงพบปัญหา เนื่องจากปัญหาเกิดจากต้นน้ำ เช่น เมื่อเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์จากการแจกจ่ายจากส่วนราชการ พบว่า เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ ปุ๋ยที่ได้หมดอายุ และไม่ตรงกับพืช ซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหา เพราะหากใช้ไม่ถูก ผลผลิตจะมีปัญหาและไม่ได้คุณภาพ

3.การหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะ “กลุ่มน้ำยาง” ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางออกมา เช่น แผ่นยางปูสนามฟุตบอล ฟุตซอล แผ่นยางปูพื้นศูนย์เด็กเล็ก เบาะยางพารา ซึ่งทางเราจะเร่งประสานเรื่องการตลาดเพื่อหาตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป รวมทั้งขอการสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่บ้านเราด้วย

“ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา วันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำยางหลากหลาย เราจะประสานเรื่องการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และประสานส่วนราชการในพื้นที่สนับสนุนด้วย”

นายจ่านัล กล่าวด้วยว่า หากเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถรวมกลุ่มกันได้ ก็เชื่อว่า เกษตรกรบ้านเราจะสามารถฝ่าวิกฤตราคายางไปได้ โดยการเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลายนี้นี้เพื่อเพิ่มตลาดสินค้ายางพาราให้หลายหลายมากขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว โฟกัส



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:33

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางฯ บริหารจัดการไม้ยางพารา

กยท. จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางฯ บริหารจัดการไม้ยางพารา



กยท. จับมือสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยร่วมโครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละกว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย

ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโค่นไม้ยางได้อีกด้วย โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของกยท. ยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหาการขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ทั้งการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงไม้ต่างๆ ได้

ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย

"ความร่วมมือในครั้งนี้ จะดำเนินงานบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนา พร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติโดยรวม"

ดร.ธีรวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานที่รับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ด้าน นายนิกร ลิขิตหวังพานิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบราคาสินค้าของตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางที่จะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางที่เข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะนอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนาไมยางไปแปรรูปเป็นวูด พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการคำนวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่าเป็นความแม่นยำมากอยู่แล้ว ถือได้ว่างานนี้เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ

"ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล รวมไปถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็นเครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการกำหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป" นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวทิ้งท้าย



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:32

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. MOU สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย บริหารจัดการไม้ยางพารา พัฒนาสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

กยท. MOU สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย บริหารจัดการไม้ยางพารา พัฒนาสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมแบบครบวงจร



วันนี้ (4 พ.ค.60) การยางแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ



ดร.ริตซ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย



นายนิกร ลิขิตห้วงพานิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

ดร.ริตซ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการซื้อขายไม้ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกใหม่อาจปลูกแทนด้วยยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นหลายราย ซึ่ง กยท. ได้กำหนดเป้าหมายการโค่นยางปีละ

กว่า 400,000 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพในการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป รวมทั้ง เป็นการบริหารจัดการ อุปสงค์ อุปทานของยางพาราในระบบด้วย ฉะนั้น ยางพาราจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะปลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างรายได้ในการโคนไม้ยางได้อีกด้วย โครงการบริหารจัดการไม้ยางพาราของ การยางแห่งประเทศไทย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่ เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหา การขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ทั้งการผูกขาดจากผู้ประกอบการที่รับซื้อไม้ยาง ซึ่งมีไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่ หมดทุกส่วน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการโรงไม้ต่างๆ ได้ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือระหว่าง กยท. และสมาคมธุรกิจไม้ ยางพาราไทย จะเป็นสองหน่วยงานหลักที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการบริหารจัดการ ไม้ยางพาราเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแบบครบวงจร จะสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราด้วย “ความร่วมมือในครั้งนี้ จะดำเนินงานบน พื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนา พร้อมร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และร่วม ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติโดยรวม” ผู้ว่าการ กยท.

ดร.ธีรัช กล่าวว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรรับรู้ข้อมูลและประโยชน์จากการ เข้าร่วมโครงการ และเป็นหน่วยงานที่รับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่สนใจเข้าร่วม โครงการฯ ตลอดจน สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้อมูลสวนยางพาราที่ประสงค์จะโค่นเพื่อปลูกแทน ตลอดจนข้อมูล อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์โดยความยินยอมของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ด้าน นายนิกร ลิขิตหังพานิชย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่าง กยท. และ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรได้รับทราบราคาสินค้าของ ตนขายได้ในราคาเท่าไร โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางที่จะเข้ามากดราคาแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็สามารถ ทราบต้นทุนราคาวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต ลดปัญหาคนกลางที่เข้ามาปั่นราคาขึ้นลงได้ เพราะ นอกจากอุตสาหกรรมไม้ยางแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนำไม้ยางไปแปรรูปเป็นวู้ด พาเลท เป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่ง เป็นที่ต้องการมากในตลาดโลก จะส่งผลให้ไม้ยางพาราเป็นผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล โดย องค์ความรู้ที่ กยท. ได้คิดสูตรในการคำนวณต้นทุนการผลิตจากนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นยำมากอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็น เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของ กยท. ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบ

“ทางสมาคมฯ จะส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผู้ที่เกี่ยวข้องรับข้อมูล รวมไปถึง ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพาราที่เป็นสมาชิก และเป็น เครือข่ายของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย สมัครเข้าร่วมโครงการกับการยางแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สมาคมจะ สนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลการกำหนดราคา ข้อมูลด้านการตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรม ไม้ยางพาราที่เป็นประโยชน์เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป” นายกสมาคม ธุรกิจไม้ยางพาราไทย กล่าว